
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี ๔) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี ๒๔ กรกฎาคม 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ประช ุม นายส ุรจ ิตต  พงษ ส ิงห ว ิทยา ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม โดยมีรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนท่ีหนึ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหนาที่ประธานท่ีประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

1.1 สภากรุงเทพมหานครจะมีการพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2567 ประชาชน

สามารถมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยผานชองทางเฟซบุก

ของสภากรุงเทพมหานครตามลิงคหรือ QR Code  

1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ระเบียบวาระท่ี 8  

เรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 8 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือสํารวจและติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะของ 

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา  

1 .3 ผู ว าราชการกร ุงเทพมหานครม ีหน ังส ือขอลาประช ุมสภากร ุงเทพมหานคร  

ในชวงเวลา 12.00 น. - 15.30 น. เนื ่องจากติดภารกิจและไดมอบหมายใหนายจักกพันธุ  ผ ิวงาม  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว 

 

2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ (ครั้งท่ี 4) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ 

(ครั้งท่ี 4) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการ 

เรื่องการกำหนดใหรถโดยสารประจำทางใหเปนพลังงานไฟฟา 

    - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ  

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถาม… 
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3.2 กระทูถามสดของนางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย เรื่อง การปรับปรุงซอมแซมถนน

บริเวณสามแยกถนนเลียบคลองสองตัดถนนหทัยราษฎร เขตคลองสามวา 

     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ 

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.3 กระทูถามสดของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง การปรับปรุงสถานท่ีทำงาน

ของเจาหนาท่ีฝายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร 

     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ ผิวงาม 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 

 4.1 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดประมวล

จริยธรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (บางสวน) 

- ที ่ประชุมมีมติให คณะกรรมการวิสามัญฯ ถอนรายงานผลการพิจารณากลับไป

พิจารณาใหม 

4.2 ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการ

ผูกพันงบประมาณ (คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ กอนใหความเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณา) 

     - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน

และโครงการผูกพันงบประมาณ จำนวน 4 หนวยงาน 16 โครงการ ไมเห็นชอบใหขยายเวลาดำเนินการฯ 

เนื่องจากยังไมไดตัวผูรับจาง 7 หนวยงาน 19 โครงการ 

 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงดำเนินการ

แกไขปญหาและเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.2 ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจ

หมูบานจัดสรรที่ไมมีนิติบุคคลบริหารจัดการ และพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปน

ระเบียบเรียบรอย 

 2. ญัตติของนายกิตติพงศ  รวยฟูพันธ เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครปรับปรุง

เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการใชงานใหมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. ญัตติของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานคร 

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการชวยเหลือและพัฒนาท่ีอยูอาศัยสำหรับประชาชนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

  

4. ญัตติของนายปวิน... 
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 4. ญัตติของนายปวิน แพทยานนท เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาซอฟตพาวเวอรของกรุงเทพมหานคร 

 5. ญัตติดวยวาจาของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานคร

เรงตรวจสอบความผิดปกติในโครงการจัดซื้อจัดจางเครื่องออกกำลังกายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ 

การทองเท่ียว 

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ  

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือสำรวจและติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 4 สิงหาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2567 

 

 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


